
รายงานความก้าวหน้า
การลดอตัราอากรศุลกากรไม้ท่อนและไม้แปรรูปและไม้ล้อม
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➢ 27 ก.พ. – การประชุมร่วมระหวา่งภาครัฐและเอกชน จดัโดยส านกังานเศรษฐกิจการคลงั (สศค.) มีมติใหส้ศค. รวบรวมขอ้มูลและความเห็นของท่ีประชุม              
เพ่ือประกอบการพิจารณาเสนอกระทรวงการคลงัเสนอต่อใหค้รม.เห็นชอบเร่ืองการยกเลิกอากรขาออกไมแ้ปรรูป และลดอากรขาออกไมท่้อน

➢ 16 ส.ค. - กรมป่าไมส่้งขอ้มูลค านิยามไมแ้ปรรูปและไมท่้อน วิธีการพิจารณาออกหนงัสือรับรองไมซ่ึ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีออกไปตรวจสอบไมก่้อนจึงระบุไดว้า่เป็น          
ไมท่้อนหรือไมแ้ปรรูป และขอ้มูลปริมาณความตอ้งการและการผลิตไมใ้ห ้สศค. และกรมศุลกากรทราบเพ่ือประกอบการยกร่าง และน าเสนอ

➢ 8 พ.ย. – การประชุมร่วมระหวา่ง สศค. กรมศุลกากร กรมป่าไม ้และออป. มีมติให ้สศค. น าเสนอยกร่างจดัท าโดยกรมศุลกากรต่อกระทรวงการคลงัเพ่ือเสนอให้
ครม.เห็นชอบ
1. ยกเว้นอากรขาออกไม้รวกและไม้มะพร้าวทั้งไม้ท่อน ไม้แปรรูป และอ่ืนๆ 
2. ยกเว้นอากรขาออกไม้วเีนียร์ 
3. ยกเว้นอากรขาออกไม้แปรรูปทุกประเภท รวมทั้งไม้ยูคาลปิตสั ไม้สนประดพิทัธ์ ไม้ไผ่ตง ไม้ไผ่เลีย้ง ไม้ไผ่สีสุก ไม้มะม่วงหิมพานต์ ไม้กระถนิณรงค์           

ไม้กระถนิยกัษ์ ไม้สนทะเล ไม้สะเดาช้าง ไม้สนคาริเบีย ไม้สนโอคาป้า และไม้ยางตระกลูฮีเวยี
4. ปรับลดอตัราอากรขาออกไม้ท่อน จากร้อยละ 40 เหลือร้อยละ 10 (ไม่รวมถงึไม้ยูคาลปิตสั ไม้สนประดพิทัธ์ ไม้ไผ่ตง ไม้ไผ่เลีย้ง ไม้ไผ่สีสุก                               

ไม้มะม่วงหิมพานต์ ไม้กระถนิณรงค์ ไม้กระถนิยกัษ์ ไม้สนทะเล ไม้สะเดาช้าง ไม้สนคาริเบีย ไม้สนโอคาป้า และไม้ยางตระกลูฮีเวยี ที่ได้รับยกเว้น               
อากรขาออกอยู่แล้ว) 

5. ยกเว้นอากรขาออกไม้ประเภท “อ่ืนๆ”
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➢ 6 ส.ค. - การประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ คร้ังท่ี 1/2563 มีมติเห็นชอบให้
1. ยกเว้นอากรขาออกไม้แปรรูปทุกประเภท ไม้รวกและไม้มะพร้าว และอ่ืนๆ
2. ปรับลดอตัราอากรขาออกไม้ท่อน จากร้อยละ 40 ลงเหลือร้อยละ 10 โดยไม่รวมถงึไม้ที่ได้รับยกเว้นอากรขาออกแล้ว 
3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องด าเนินงานต่อไป และให้ข้อสังเกตุว่าควรก าหนดนิยามไม้แปรรูป/ไม้ท่อน ให้ชัดเจนเพ่ือป้องกนัการหลกีเลีย่งภาษี

➢ 28 ก.ย. – กรมป่าไมส่้งหนงัสือถึง สศค. และกรมศุลกากร ยนืยนัค านิยามของไมแ้ปรรูป/ไมท่้อนตามท่ีแจง้ไปก่อนหนา้
➢ 17 ธ.ค. – กรมศุลกากรจดัการประชุมร่วมระหวา่งส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กรมป่าไม ้และหน่วยงานภายในกรมศุลกากร เพ่ือหารือใหก้ารลดอตัราอากรและ

ยกเวน้อากรศุลกากรขาออกสินคา้ไมแ้ปรรูปและไมท่้อน เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง ครบถว้นและรัดกมุ 

• สถานะปัจจุบัน – เม่ือวนัที่ 16 ก.พ. 2564 ได้สอบถามเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรทราบว่า ได้เสนอเร่ืองไปแล้ว 
แต่มีประเดน็ปัญหาเกีย่วกบัข้อกฎหมาย จงึยงัไม่สามารถส่งรายงานการประชุมมาให้กรมป่าไม้พจิารณาได้


